



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก

ที่ นม ๗๓๖๐๕ / ๑๓

วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุญาตเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคม การส่งเสริมความเข้มแข็งชุมชน โครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคมตามนโยบายของรัฐบาล เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด สภากเด็กและเยาวชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”

เรียน นายกองการบริหารส่วนตำบลกุดจอก

ด้วยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคม การส่งเสริมความเข้มแข็งชุมชน โครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคมตามนโยบายของรัฐบาล เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด สภากเด็กและเยาวชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” เพื่อการเตรียมความพร้อมการถ่ายโอนภารกิจเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด และสภากเด็กและเยาวชน ตามแผนปฏิบัติการกำหนดจะขึ้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การดำเนินงานโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-payment) โดยได้เชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญมาบรรยายให้ความรู้ ซึ่งจะเข้ารับการอบรมระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ โรงแรมเขาใหญ่คีรีธารทิพย์รีสอร์ท อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ข้าพเจ้านางสาวปนิดา เสาทองกลาง ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ มีความประสงค์เข้ารับการฝึกอบรมโครงการดังกล่าว โดยมีค่าลงทะเบียน ๓,๙๐๐.-บาท (สามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) จึงขออนุญาตเดินทางเข้ารับการฝึกอบรม ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ โรงแรมเขาใหญ่คีรีธารทิพย์รีสอร์ท อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา และขออนุมัติให้เบิกจ่ายเงินค่าลงทะเบียน ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคล หมายเลขทะเบียน ผม ๙๓๗๘ นครราชสีมา ในการเดินทางไปราชการ ครั้งนี้ โดยเบิกจ่ายจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ แผนงานสังคมสงเคราะห์ ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ) 

(นางสาวปนิดา เสาทองกลาง)  
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

- ความเห็นของผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม



(ลงชื่อ)   
( นายจตุรวิธ ต่อชีพ )  
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

- ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



(ลงชื่อ) พันจ่าเอก   
(อัญพิสิษฐ์ เพ็งที)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

( ) อนุมัติ (  ) ไม่อนุมัติ

(ลงชื่อ)   
(นายสมศักดิ์ เสาทองกลาง)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก

ที่ ๒๒/๒๕๖๖

เรื่อง ให้พนักงานส่วนตำบลเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน  
ด้านสวัสดิการสังคม การส่งเสริมความเข้มแข็งชุมชน โครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม  
ตามนโยบายของรัฐบาล เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดสถานเด็กและเยาวชนของ อปท.  
โดยใช้รถยนต์ส่วนบุคคล

.....

ด้วยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช ร่วมกับชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ได้จัดทำโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม ตามนโยบายของรัฐบาล เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดสถานเด็กและเยาวชนของ อปท. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการเตรียมความพร้อมการถ่ายโอนภารกิจเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด สถานเด็กและเยาวชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการเตรียมความพร้อมการถ่ายโอนภารกิจเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด และสถานเด็กและเยาวชน ตามแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ ๓ การขึ้นทะเบียนผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการสังคมการตรวจสอบสิทธิการระงับการสิ้นสุดลงของสิทธิของผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม การดำเนินงานโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-payment) ระบบการรับส่งข้อมูลปฏิทินการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขระบบข้อมูลที่คลาดเคลื่อน โดยได้เชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญมาบรรยายให้ความรู้ ซึ่งเข้ารับการอบรมระหว่างวันที่ ๑๗-๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ โรงแรมเขาใหญ่คีรีธารทิพย์ รีสอร์ท อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อให้พนักงานส่วนตำบล ได้รับความรู้ความเข้าใจตามโครงการฝึกอบรมดังกล่าว จึงมอบหมายให้ นางสาวปนิดา เสาทองกลาง ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ให้เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการดังกล่าว ในระหว่างวันที่ ๑๗-๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ โรงแรมเขาใหญ่คีรีธารทิพย์ รีสอร์ท อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา และขออนุญาตเดินทางไปราชการโดยใช้รถยนต์ส่วนบุคคล หมายเลขทะเบียน ผม ๙๓๗๘ นครราชสีมา เดินทางไปราชการและมีสิทธิ์เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ อาทิ ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ เบี้ยเลี้ยง และอื่นๆ จากองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๕ จนถึงฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๑๗ - ๑๙ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

สั่ง ณ วันที่ ๙ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)

(นายสมศักดิ์ เสาทองกลาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก